



กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑

สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๐ - วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่องที่หนึ่ง ผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ด้วยประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มีคำสั่งให้จัดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากตรงกับวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ และให้นัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กล่าวเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

จากนั้น ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๒ ครั้ง คือ

- ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
 - ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐
- ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๒ ครั้งดังกล่าว

ทั้งนี้ รายงานการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มีมติเห็นควรไม่เปิดเผยรายงานการประชุมลับ หน้า ๖ - ๙๕ เนื่องจากมีการอภิปรายโดยกล่าวอ้างถึงบุคคลภายนอก ซึ่งอาจทำให้ได้รับความเสียหายและไม่สามารถใช้สิทธิโต้แย้งในที่ประชุมได้ ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่เปิดเผยรายงาน การประชุมลับดังกล่าว

ต่อมา ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ **ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน จำนวน ๒ เรื่อง

๑. การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเสรีที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้อนุญาตให้นายอำนวยการ ทองสถิตย์ นายพิชัย ถิ่นสันติสุข นายชูศักดิ์ วงษ์สวัสดิ์ และนายศักดิ์ชัย เข้มทอง อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการไฟฟ้า พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

นายศุภจิต นาครทรรพ ประธานกรรมาธิการ และกรรมาธิการได้เสนอรายงาน โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกฯ อภิปราย ประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการตอบชี้แจง ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมาธิการฯ

ที่ประชุมลงมติ

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๓๖ เสียง

ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒ เสียง

งดออกเสียง ๘ เสียง

ไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี

โดยให้คณะกรรมาธิการนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยภาคอุตสาหกรรม และกิจการพลังงาน

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้อนุญาตให้ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ นางปัทมาวดี จีรังสวัสดิ์ อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารและการกำกับกิจการพลังงาน และทรพยากรปิโตรเลียม นายฐนันทร์ มฤคทัต อนุกรรมาธิการจัดหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ พลังงานชาติ นายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ กระแสใหม่ นายเดชา พิมพิสุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม นายวินท์ อินทรากูร ณ อยุธยา ผู้จัดการหน่วยงาน Operations Strategy and Development บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และนายอิทธิ แจ่มแจ้ง ประธานชุมชนหนองแฟบ ตำบลมาตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการ และกรรมการได้เสนอรายงาน โดยมี
รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกฯ อภิปราย กรรมการ
ตอบชี้แจง ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ

ที่ประชุมลงมติ

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๑๕ เสียง

ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๔ เสียง

งดออกเสียง ๒๒ เสียง

ไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี

โดยให้คณะกรรมการนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงาน
ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๕๗ นาฬิกา



กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑

เรื่องที่สอง การกิจของรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง

รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษ ให้กับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรม The Okura Prestige กรุงเทพฯ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษ ให้กับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ในการประชุมประจำปี อพท. ภายใต้หัวข้อ “การท่องเที่ยวไทยยั่งยืนหรือยับเยิน” โดยกล่าวว่า ประเทศไทยยิ่งใหญ่กว่าที่ใครคิด แม้เราจะเจออุปสรรคปัญหาภายในประเทศ แต่ประเทศไทยก็ก้าวพ้นวิกฤติต่าง ๆ มาได้ และได้รับการจัดอันดับดีขึ้นจากหลายสถาบันนั้น แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเข้มแข็งและแข็งแกร่งขึ้นก้าวเดินต่อไปจากนี้ คือ การยกระดับเขตแดนใหม่ของประเทศไทย ปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์กลไกของประเทศไทยเพื่อก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐ ภายใต้แผนการbinใหม่ คือ พระราชบัญญัติแผนและยุทธศาสตร์ชาติ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ที่จะเป็นการแก้ปัญหาของประเทศไทยอย่างยั่งยืนภายใต้แผนการbinใหม่ เราจะเดินทางขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและศักยภาพที่เรามีในทุก ๆ ด้าน ใช้จุดเด่นด้าน area based ซึ่งทางสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและรัฐบาลได้วางกลไกไว้แล้ว เพื่อให้ภาคเอกชน ภาคประชาชนใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า ซึ่งตรงกับการดำเนินงานของ อพท. ที่มุ่งเน้นพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้การเดินทางปฏิรูปประเทศในครั้งนี้ อพท. เองย่อมมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิรูปประเทศสำเร็จ ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพราะการท่องเที่ยวถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโมเดลใหม่ของประเทศไทย และขอเป็นกำลังใจให้ อพท. ประสบความสำเร็จ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป



กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑

เรื่องที่สาม ผลการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

*** ข่าวประชาสัมพันธ์ ***

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายคำคุณ สิทธิสมาน เลขาธิการและโฆษกกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) แถลงข่าวผลการประชุม วิป สปท. ว่าที่ประชุมได้พิจารณารายงานของคณะกรรมการ และกำหนดระเบียบวาระการประชุม เรื่องเพื่อพิจารณาของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยในสัปดาห์หน้า วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จะมีการพิจารณารายงานการปฏิรูป ๓ เรื่อง ได้แก่

๑. พิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา เรื่อง "การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ประเทศที่ยั่งยืน"

๒. พิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา เรื่อง "การปฏิรูปการเรียนรู้การวิจัยพัฒนาการใช้ประโยชน์จากวิทยาการอนุภาคในรูปแบบต่าง ๆ"

๓. พิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการสื่อสารมวลชน เรื่อง "การปฏิรูปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) เพื่อยกระดับการสื่อสารของรัฐ ประชาชน และสาธารณะประโยชน์"

สำหรับวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จะมีการพิจารณารายงานการปฏิรูป ๒ เรื่อง ได้แก่

๑. พิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเรื่อง "ระบบงบประมาณของตำรวจ"

๒. พิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเรื่อง "การใช้ระบบบันทึกภาพและเสียงในชั้นศาล"



คณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ฉบับที่ ๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ภายหลังจากที่คณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประชุม ครั้งที่ ๖๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ หมายเลข ๒๒๐ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ มีผลการประชุมที่สำคัญ โดยนายคำคุณ สิทธิสมาน เลขาธิการคณะกรรมการและโฆษกกรรมการ ขอนำเสนอผลการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานของคณะกรรมการ และกำหนดระเบียบวาระการประชุม เรื่องเพื่อพิจารณาของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในสัปดาห์ถัดไป ดังนี้

วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พิจารณารายงานการปฏิรูป ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. พิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่อง “การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ประเทศไทยที่ยั่งยืน” (เป็นเรื่องที่ผ่านมาการประชุมคณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภา เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เสนอให้ ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษานายใจเรียนในสายวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นตัวป้อนเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพ โดยปรับสัดส่วนการเรียนสายสามัญต่อสายอาชีพให้มีคุณภาพดีขึ้น และเร่งรัดพัฒนาสาขาวิชาใหม่ ๆ และพัฒนาระบบการเรียนการสอนซึ่งช่วยให้นักเรียนและนักศึกษาพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานจริง อันได้แก่การขยายระบบอาชีวศึกษา ในระดับอาชีวศึกษาและขยายระบบสหกิจศึกษาในระดับอุดมศึกษา

๒. พิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่อง “การปฏิรูปการเรียนรู้การวิจัยพัฒนาการใช้ประโยชน์จากวิทยาการอนุภาคในรูปแบบต่าง ๆ” (เป็นเรื่องที่ผ่านมาการประชุมคณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภา เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เห็นความสำคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กายภาพของคนไทยโดยรวม และความสำคัญของการทำการวิจัยองค์ความรู้ด้านอนุภาค ที่มีสถาบันวิจัยหลายแห่งในประเทศไทย จึงได้เสนอให้รัฐบาลรวมทั้งสถาบันการศึกษา สังคมไทยทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและความรู้ขั้นสูงระดับอนุภาคต่าง ๆ และให้ความสนใจที่จะเรียนรู้ให้มีความเข้าใจอย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้มีวิถีคิดแบบวิทยาศาสตร์ คือ การคิดอย่างมีเหตุมีผล พิจารณาความเป็นจริงทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น

๓. พิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เรื่อง “การปฏิรูปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) เพื่อยกระดับการสื่อสารของรัฐประชาชน และสาธารณะประโยชน์”

โดยคณะกรรมการ มีข้อเสนอการปฏิรูป ดังนี้

๑) ให้รัฐบาลกำหนดเป้าหมายและนโยบายการทำงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางข่าวสารภาครัฐ ภาคประชาชน เป็นที่เชื่อถือ เป็นสื่อภาครัฐที่มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และเป็นองค์กรสื่อตัวแทนรัฐบาลไทยซึ่งเจตต่อนานาชาติได้

๒) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบบริหารงาน และปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เป็นหน่วยงานที่มีความอิสระ เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน มีการบริหารงานอย่างคล่องตัว ไม่ยึดติดระเบียบราชการ

๓) รัฐบาลต้องกำหนดให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยระดับชาติ ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษในอนาคตเมื่อมีความพร้อม โดยให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ส่วนภูมิภาคเดิม ๘ เขต เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์สาธารณะดิจิทัลประเภทท้องถิ่น สำหรับ ๔ ภาค

วันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พิจารณารายงานการปฏิรูป ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. พิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการข้าราชการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่อง “ระบบงบประมาณของตำรวจ” (เป็นเรื่องที่ผ่านมาการประชุมคณะกรรมการข้าราชการวิสามัญกิจการสภาฯ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

คณะกรรมการข้าราชการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีข้อเสนอในการปฏิรูป อาทิเช่น

๑) การดำเนินการวิเคราะห์บทบาทของยุทธวิธีตำรวจ ระบบงานและการจัดกำลังใหม่ทั้งหมด ซึ่งการดำเนินการวิเคราะห์บทบาทของยุทธวิธีและการจัดกำลังใหม่จะต้องดำเนินการกับทุกหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ

๒) วิเคราะห์บทบาทกำหนดจำนวนกำลังพลที่ถูกต้องเหมาะสม

๓) กำหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ใหม่ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เนื่องจากลักษณะงานของแต่ละหน่วยงานย่อมมีความแตกต่างกัน จึงเห็นควรให้มีการศึกษาเพื่อกำหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ความต้องการอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทุกประเภทและเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ทุกรายการใหม่ให้ถูกต้องเหมาะสม

๔) จัดสรรเงินงบประมาณค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญาให้ครบถ้วนตามจำนวนคดีที่เกิดขึ้นจริง ปรับค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับความเหน็ดเหนื่อยและเสี่ยงภัย และปรับเงินประจำตำแหน่งพนักงานสอบสวนให้เท่าเทียมกับพนักงานสอบสวนในหน่วยงานอื่นๆ

๒. พิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการข้าราชการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่อง “การใช้ระบบบันทึกภาพและเสียงในชั้นศาล” (เป็นเรื่องที่ผ่านมาการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาฯ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

คณะกรรมการข้าราชการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เสนอให้มีระบบบันทึกภาพและเสียงในการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมและศาลทหารเพื่อให้สามารถรวบรวมข้อเท็จจริงและสภาพความเป็นจริงที่เกิดในท้องพิจารณาได้ตามความเป็นจริง อันจะเกิดประโยชน์และเป็นธรรมกับคู่ความทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลย ทั้งนี้ จะทำให้เกิดความโปร่งใสในการค้นหาความจริงแห่งคดีและสามารถขอตรวจสอบย้อนหลังได้อีกด้วย อีกทั้งการพิจารณาคดีในชั้นอุทธรณ์และฎีกาของศาลสูงจะได้ใช้ประโยชน์จากภาพและเสียงที่บันทึกได้ในท้องพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นได้อย่างครบถ้วน เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน